



Ngày 28/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 bình quân khoảng 10%/năm, theo đó, quy mô tài sản của VDB đến năm 2020 đạt khoảng 500.000 tỷ đồng.

Theo đó, tiếp tục công cụ và phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) là ngân hàng chính sách của Chính phủ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận theo hướng bền vững, hiệu quả, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô chính sách tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần thực hiện chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Quyết định cũng nêu rõ, tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2013-2020 bình quân khoảng 10%/năm, theo đó, quy mô tài sản của VDB đến năm 2020 đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. Giai đoạn sau năm 2020, tốc độ tăng trưởng tín dụng được xác định phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Xác định chủ yếu dựa vào nhu cầu và vốn huy động của Ngân hàng, có lộ trình tăng vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng dư nợ cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho phù hợp với từng giai đoạn. Nâng

cao nhất trong tín dụng được biết là công tác thẩm định, giới ngân, quản lý thu hồi nợ; xây dựng cơ chế phân loại nợ phù hợp với tính chất hoạt động của VDB; xây dựng cơ chế trích lập dự phòng rủi ro và các biện pháp xử lý nợ xấu cho vay các chương trình; tích cực thu hồi nợ và xử lý rủi ro nhằm mục tiêu giảm tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ đến 7% vào năm 2015, từ 4%-5% vào năm 2020; tỷ lệ nợ xấu trong giai đoạn 2020-2030 ở mức dưới 3%. Tiêu chuẩn hóa quy trình nghiệm và nghiệm đáp ứng yêu cầu thi chính sách hỗ trợ phát triển theo chương trình của Đảng và Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định; đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng nhằm phục vụ ngày một tốt hơn chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bao gồm cho vay thặng dư và các dịch vụ trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và tăng cường giảm chi phí của ngân sách nhà nước tiền tệ và tài chính.

Điểm mới về công tác quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam là: Thủ tướng Chính phủ cho phép trực tiếp mua VDB theo hạn mức theo 02 Luật ngân sách nhà nước và Luật các tổ chức tín dụng; được thực hiện mô hình Hội đồng thành viên được quản trị và hoạt động của VDB như một tổ chức tín dụng 100% vốn của Nhà nước (thay vì mô hình Hội đồng quản lý như hiện nay). Tăng cường phân cấp cho Hội đồng thành viên VDB trong việc quy định các vấn đề quản lý vốn, tài sản, lãi suất huy động, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; xử lý rủi ro tín dụng.

*Theo TN*